



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาดไทย
เรื่อง การกำหนดตารางการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work From Home) (ฉบับที่ 2)

.....

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่จะระบาดรุนแรงในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ฉบับที่ 5) การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดเดินทาง เข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยมหาดไทย เรื่อง การกำหนดตารางการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work From Home) ลำดับที่ 071/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยมหาดไทย จึงกำหนดขยายระยะเวลาให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work From Home : WFH) ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยบุคลากรทุกคนต้องพร้อมที่จะรับการติดต่อ หรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลาและจะต้องรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัดเช่นเดียวกับการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยในสถานการณ์ปกติ

สำหรับหน่วยงานที่จำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกให้มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยตามปกติ ตามตารางการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้

กลุ่มบุคลากร	ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย	หมายเหตุ
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เลขานุการคณะ และเจ้าหน้าที่ เลขานุการคณะ)	สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ ละ ครั้งวัน	เข้าวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มที่ 2 บุคลากรบางหน่วยงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (WFH) ได้	ให้ผู้บังคับบัญชาจัดตารางการปฏิบัติงาน โดยให้มีบุคลากรให้บริการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก	ให้ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม โดยเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ
กลุ่มที่ 3 บุคลากรทั่วไป ที่ไม่ใช่กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2	-	ปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work From Home : WFH)

การปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work From Home : WFH) ให้บุคลากรปฏิบัติ ดังนี้

1. ห้ามบุคลากรออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา ถ้ามีความจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากอธิการบดี โดยขอหนังสือรับรองการ เข้า-ออก จังหวัด ได้ที่สำนักทรัพยากรมนุษย์ หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นความผิด (ตามประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ลำดับที่ 065 /2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
2. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้สถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิการบดี
3. มหาวิทยาลัยปิดพื้นที่อาคารต่าง ๆ เป็นพื้นที่ห้ามเข้า ยกเว้น บุคลากรกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ที่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น

การปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (WFH) จำเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Google Hangouts Meet และ Applications อื่น ๆ และมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้บุคลากรมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (WFH) ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรเหล่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันหยุดได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิหิต ดิษยะศริน สัตยารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่